



สารสัมพันธ์

สถาบันพระบรมราชชนก

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐



ก ล.ค.ส. ๒๕๖๐ ปะก - ไก่

ไก่แก้วทันงันท์ วรดี

สุวิชนะปลั่งแสงสี

แจ่มจำ

วันใหม่ศกใหม่

ควานสี

การกจเงงกัรหด

กะเกอดิวนาศล

สินอ.



เล่าข่าว เล่าคน



ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ราชบุรีรับรางวัลสิงห์มณเฑียร ประจำปี 2560

วันที่ 29 มกราคม 2560 ดร.เพลินตา พรหมบัวศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนีราชบุรี เข้ารับรางวัลสิงห์มณเฑียร รางวัลนักรับราชการยอดเยี่ยมแห่งปี ประจำปี 2560 ของสมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย โดยเข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ อธิการบดีและที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโครงการฯ และประธานพิธี ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ รางวัลสิงห์มณเฑียร เป็นการพิจารณาคัดเลือกบุคคล นักรับราชการ และนักปกครอง ที่สามารถบริหารงานการจัดการและควบคุมกิจการงานต่าง ๆ รวมไปถึงการบริหารงานการปกครองที่ดีให้ไปในครรลองธรรมและช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และขยันหมั่นเพียร ทำให้ผลการดำเนินการขององค์กรให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลสิงห์ทองและสิงห์มณเฑียร จำนวน 115 คน

ไม่ให้ เพราะจะเอาไปร้องเรียน

ตอนนี้ก็ผ่านปีงบประมาณมาได้ ๔ เดือนเข้าไตรมาสที่ ๒ ส่วนราชการต้องเริ่มใช้งบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะเรื่องโครงการจัดซื้อจัดจ้าง สัมมนาต่างๆ ต้องโปร่งใสครับ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งครับ ต้องการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามหน้าที่ที่มีต่อฝ่ายบริหาร ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ จึงมีหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอสำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการศึกษาดูงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอาหารกลางวันในการเดินทาง และเอกสารจัดจ้างเหมาบริการแรงงานของนางสาวลี่ ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ รวม ๒ รายการ แต่องค์การบริหารส่วนตำบลมรหนังสือแจ้งปฏิเสธเปิดเผยด้วยเหตุผลว่า ไม่อนุญาตเนื่องจากขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และขอไปเพื่อจะเอาไปร้องเรียน ท่านสมาชิกสภา จึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ในการประชุมพิจารณาเรื่องนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีหนังสือจัดส่งเอกสารไปให้ประกอบการพิจารณาพร้อมทั้งชี้แจงว่า ข้อมูลตามที่ได้รับคำขอไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ และท่านนายกฯไม่แจ้งเหตุผลว่าขอไปเพื่อเหตุใด เห็นว่าเป็นคำขอที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร การสั่งไม่อนุญาตได้อาศัยตามกฎหมายโดยสุจริต ไม่ใช่ตั้งใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใด

คณะกรรมการวินิจฉัยฯ พิจารณาเห็นแล้วว่าข้อมูลข่าวสารเบิกจ่ายเงินโครงการการศึกษาดูงานและจ้างคนงาน เป็นข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นข้อมูลการปฏิบัติราชการตามปกติของหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสของหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ดี ในข้อมูลข่าวสารนั้นมีข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลรวมอยู่ด้วย จึงวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้ท่านสมาชิกสภา ยกเว้นที่อยู่ สำเนาประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรับ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เลขประจำตัว ๑๓ หลัก เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และเลขบัญชีธนาคารของผู้รับจ้างเหมาบริการ ขออธิบายเพิ่มเติมครับว่าโดยตำแหน่งหน้าที่แล้วผู้อุทธรณ์ท่านนี้ขอได้ครับ ผู้ขอไม่ต้องแจ้งเหตุผลในการขอ และข้อมูลข่าวสารเรื่องเป็นข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ที่ต้องจัดแสดงที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ ผลมีตัวอย่างครับ หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนไปดูงาน แต่ผู้อุทธรณ์เห็นว่าจำนวนคนไปรอขึ้นรถไม่มากเท่าที่ได้ทราบมา จึงขอรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นว่ามีกี่คน ไปจริงหรือไม่ มีลายมือชื่อ แต่ตัวอยู่บ้านหรือเปล่า สุดท้ายก็ต้องเปิดเผยให้ผู้ขอครับ ผู้ขอรายนี้เป็นประชาชนธรรมดาแต่ก็มีสิทธิขอข้อมูลข่าวสารของราชการครับ

ระยะนี้มีหน่วยงานต่างจังหวัดจัดโครงการพาคนกรุงเทพฯจำนวนมาก อยากให้ทราบไว้ครับว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องมีไว้ให้ประชาชนทั่วไป ตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าเช่ารถ ต้องถูกต้องตามระเบียบ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไปได้เนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๐ ๒๒๘๓ ๔๖๘๗ www.oic.go.th

“เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

รับรัฐบำด



การฟื้นฟูศักยภาพของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ธรรมชาติบำบัด

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา ได้มีการจัดโครงการการฟื้นฟูศักยภาพของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ธรรมชาติบำบัด ในชุมชนสะเตงนอก โดยทางภาควิชาภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ และการบริหารการพยาบาล ซึ่งได้แบ่งการจัดโครงการออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สำรวจปัญหา และความต้องการของชุมชนในเพื่อฟื้นฟูความรู้เพิ่มเติม และระยะที่ 2 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้จัดโครงการบริการวิชาการการฟื้นฟูศักยภาพของผู้ป่วย ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ธรรมชาติบำบัด ในชุมชนสะเตงนอก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบไปด้วยกิจกรรม 1. การรณรงค์เพื่อลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 2. การออกกำลังกายโดยใช้ท่าฤาษีตัดตน และ 3. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารตามธาตุของผู้ป่วย ซึ่งโครงการดังกล่าวส่งผลให้ผู้รับบริการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อีกทั้งทำให้ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอสม.ในชุมชนสะเตงนอก ได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจ และลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ป่วยได้



พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ ๙ โกลเบทวาน : สุขภาพดีวิถีคนท่าเหนือ ”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยได้รับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2560 “ ๙ โกลเบทวาน : สุขภาพดีวิถีคนท่าเหนือ ” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงต้นแบบสาธิตของชมรมผู้สูงอายุตำบลแม่พูล การจัดบูทนิทรรศการการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (NCD) ของทุกอำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีตลาดนัดสีเขียวตลาดสุขภาพ การให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และประเมินค่าดัชนีมวลกาย ให้กับผู้ที่มาร่วมงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ กิจกรรม Brain Gym เพื่อพัฒนาสมอง เวทีเสวนา “Thailand 4.0 ทิศทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของจังหวัดอุตรดิตถ์” เวทีเสวนา “พลังเครือข่าย พลัง ๙ โกลเบทวาน” วิทยากรโดย นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคีเครือข่าย นายอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรม Work shop เวชศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย “Fit Fun Firm เสริมพลัง ใจใจ คนสุขภาพ” มิติใหม่ของการออกกำลังกายที่มีความสนุกและสุขภาพดีด้วยวิธีการหลากหลายที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในชีวิตประจำวัน และแนะนำคนใกล้ชิด ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท จังหวัดอุตรดิตถ์





พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรีรัช ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่างสถาบันที่อยู่ภายใต้สถาบันพระบรมราชชนก (PIHWD) กับศูนย์การศึกษาพยาบาลของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (AINEC) โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จักรี ในการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการกับ INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE HANG TUAH TANJUNG PINANG และ INSTITUTE OF HEALTH SCIENCE MATARAM LOMBOK สาธารณรัฐอินโดนีเซีย



โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเชิงรุก

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมทันตสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการเชิงรุก สร้างเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อกลุ่มเด็กพิการ” ขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้ดูแลซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดเด็ก ให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากได้ถูกต้อง และทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทำงานร่วมกันของทีมสุขภาพ และพัฒนาตามแนวคิดการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เชื่อมโยงการเรียนรู้งานจิตอาสากับความรูทางสุขภาพและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมต่อไป



โครงการประชุมสัมมนาพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนที่บุคคล องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มงานวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่บุคคล องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วม โดยมี ผู้อำนวยการ เพ็ญมาศ คำธนะ เป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง "ความสำคัญของครูที่เลี้ยงและแหล่งฝึก" ณ โรงแรมฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี



การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของสข. ด้านการบริหารงานบุคคล การพัสดุ การเงินและบัญชี

วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันพระบรมราชชนกจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการบริหารงานบุคคล การพัสดุ การเงินและบัญชี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ลดข้อผิดพลาด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

พิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2557 (รุ่น 3)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดการอบรมระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 26 มกราคม 2561 เรียนภาคทฤษฎี ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้าปฐมนิเทศและเปิดการอบรมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมร่มเหลืองจันทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติประชาธิปไตย - รำไพพรรณีวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และจัดให้มีพิธีถวายตัวเป็นศิษย์วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ณ พิพิธภัณฑสถานพระปกเกล้ารำไพพรรณี เฉลิมพระเกียรติ



"สถานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ด้รง ให้เกียรติต้อนรับ นายสายันท์ อินทรภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ทีมงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสุขภาพจังหวัดตรัง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะพื้นที่ตรัง "สถานพลังประชารัฐ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ ห้องประชุม 116 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี ด้รง ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

สถาบันพระบรมราชชนกร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอเดินเบอร์เร ประเทศสกอตแลนด์ ในการผลิตและพัฒนาแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันพระบรมราชชนกร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอเดินเบอร์เร ประเทศสกอตแลนด์ ในการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและการเข้าพิจารณาหลักสูตรการผลิตแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว Online เพื่อสนับสนุนนโยบายบริการเครือข่ายปฐมภูมิหรือ โดยแพทย์ที่เข้าเรียนเวชศาสตร์ครอบครัว ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระบบบริการได้ตามปกติไม่กระทบต่อสถานการณ์ขาดแคลนแพทย์ที่อยู่ในปัจจุบัน จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเอเดินเบอร์เร ประเทศสกอตแลนด์ ในการผลิตและพัฒนาแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบเครือข่ายบริการปฐมภูมิของประเทศไทย อันจะส่งผลต่อการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการปฐมภูมิภายใต้กลยุทธ์ความเป็นเลิศด้านการจัดบริการสุขภาพ (Service Excellence) ต่อไป





โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในกิจกรรมที่ดำเนินการโดยอย่างเป็นระบบ (PDCA) ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันอื่น ณ ห้องราชวดี ชั้น 6 อาคารอำนวยการ

พัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาล

วันที่ 26 มกราคม 2560 กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์นักศึกษาพยาบาลและสร้างภาพลักษณ์ การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 1-3 โดยมี อาจารย์กรรณิการ์ หนูสูงเนิน รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานอำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์ผกาทิพย์ สิงห์คำ รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา ได้เชิญคุณรุจิรา ฤกษ์ไพศาล อดีตแอร์โฮสเตสการบินไทย มาเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจในการให้บริการแก่นักศึกษาพยาบาล เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้และทักษะในการสร้างภาพลักษณ์ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ อันแสดงถึง คุณลักษณะของพยาบาลที่มีคุณภาพ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและประชาชาติได้ต่อไป



“สืบสานภูมิปัญญาไทย สมุนไพรของพ่อ ปณิธานลูกสานต่อถวายเป็นพ่อ “ภูมิพล”

วันที่ 25 มกราคม 2560 ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒน์พิสุทธิ์ และคณะอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมแพทย์แผนไทยและตลาดนัดสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสาน ภาคเหนือ 2560 ภายใต้ “สืบสานภูมิปัญญาไทย สมุนไพรของพ่อ ปณิธานลูกสานต่อถวายเป็นพ่อ “ภูมิพล” ระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม ณ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมี นายแพทย์สุเทพ วัชรปยานันท์ อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยฯ เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายหน่วยงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

การประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing Conference)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นักศึกษาและอาจารย์ชมรมวิเทศสัมพันธ์และภาษาต่างประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาพยาบาลและคณาจารย์จาก Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา นักศึกษาจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพายัพในการประชุมปรึกษาทางการพยาบาล (Nursing Conference) เรื่อง Zika virus and Vector-borne disease โดยนำเสนอผลการดำเนินงานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการหยุดยั้งปัญหาซิกาไวรัสในจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดขึ้นที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่





โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2560

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 ณ วัดโพธิ์ทองเจริญ อำเภอดูหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน การเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อีกทั้งโครงการนี้ยังอยู่ในวาระสำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตรงกับ การบำเพ็ญพระราชกุศลครบสัตมาวาร (100)วัน แห่งการสวรรคต

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Flipped Classroom

วันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อาจารย์ และอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเครือข่ายภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) บรรยายโดย A/P Debbie Loop อาจารย์ที่ปรึกษา Messiah College ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับ Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยบรมราชชนนี เชียงใหม่



โครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนทั่วไป

วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โดยมีอาจารย์ธานี กล่อมใจ อาจารย์กนกภรณ์ อ่วมพรมณ์ อาจารย์พัชรินทร์ เนียมเกิด ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้ประเด็น สวัสดิ์ปีใหม่ ผู้สูงวัยใจเบิกบาน ณ วัดหนองมะกอก หมู่ที่ ๒ ต.วังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐



โครงการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ

และเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

วันที่ 15-16 มกราคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้ทำงานอย่างมีคุณภาพและเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยได้เกียรติอย่างสูง จากนายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน บรรยายในหัวข้อการทำดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การบรรยาย การทำดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จาก ณ โรงพยาบาลน่าน จังหวัดน่าน และ รับฟังบรรยายเรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานสู่องค์กรแห่งความสุข โดยนายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดน่าน





กิจกรรมโครงการวันเด็กสัจจระ ครั้งที่ ๑๙

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ นิสิตพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดยทีมงานโครงการวันเด็กสัจจระ โดยนิสิตพยาบาลได้เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม และพี่เลี้ยงดูแลกลุ่มเด็กที่มาร่วมกิจกรรม ซึ่งมีอาจารย์พิภพ ดีแพ อาจารย์พยาบาล เป็นผู้ดูแลนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย ณ ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย มีอาจารย์ กมลพรรณ วัฒนาร อาจารย์สถาพร แฉวจันทิก อาจารย์กนกภรณ์ อ่วมพราหมณ์ อาจารย์สัญญา คำดี อาจารย์นิตยา ทองมา และ คุณผาสุก แก้วใหญ่ รวมทั้งมีนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ เข้าร่วม จำนวน ๘๒ คน ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะให้เด็กๆ



โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2557 (รุ่น 2)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดการอบรมระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 27 มกราคม 2560 เรเรียนภาคทฤษฎี ณ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ฝึกภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้ามีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 38 คน โดยจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศและศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 9 - 12 มกราคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม โครงการอัมพวา - ชัยพัฒนา นุรักษ์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นชุมชนอัมพวา

ลงพื้นที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ดร.ขวัญตา บุญวาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง พร้อมด้วยอาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงพื้นที่วัดประสิทธิชัย อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยได้กราบนมัสการพระประสิทธิโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดตรัง พร้อมทั้งนำน้ำดื่มมาถวาย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดและกุฏิพระสงฆ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2560



ช่วงฝน

แพทย์เตือนผู้สูงอายุระวัง “โรคที่มากับอากาศร้อน”



อธิบดีกรมการแพทย์เผยวิธีรับมือโรคในหน้าร้อนที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ แนะนำดูแลใส่ใจสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างรอบด้านทั้งร่างกายและจิตใจ

นายแพทย์ธีรพล โทพินธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว เนื่องจากอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น อาจทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ เป็นเหตุให้ต้องดูแลสุขภาพผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เด็ก หญิงตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรง ประกอบกับผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มักมีโรคประจำตัว และโรคเรื้อรัง ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนวัยหนุ่มสาว หากต้องเผชิญกับอากาศร้อนนานๆ

ทั้งนี้ โรคที่ผู้สูงอายุต้องระวังและพบบ่อยในช่วงอากาศร้อน คือ 1.โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก (Heat Stroke) เกิดจากการที่ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงและได้รับความร้อนมากเกินไป ส่งผลให้การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบสมองผิดปกติ ซึ่งสัญญาณเตือนที่สำคัญของโรคฮีทสโตรก คือ ไม่มีเหงื่อออก แม้จะอากาศร้อน หน้าแดง ตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆ รู้สึกกระหายน้ำมาก วิงเวียน ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หายใจเร็ว อาเจียน เกร็งกล้ามเนื้อ ชัก มึนงง สับสน รุม่านตาขยาย ความรู้สึกตัวลดน้อยลง อาจหมดสติ หัวใจเต้นเร็วแต่แผ่วเบา ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลา อาจทำให้หัวใจหยุดเต้น และถึงแก่ชีวิตได้ สำหรับการป้องกันผู้สูงอายุไม่ควรตากแดดในช่วงเที่ยงวัน หรือเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงบ่ายโมงไปถึง 4 โมงเย็น แต่หากมีความจำเป็นต้องสัมผัสแดดควรใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดความร้อนในร่างกาย และควรจิบน้ำเปล่าให้บ่อยที่สุดในวันที่มีอากาศร้อนจัด สวมแว่นกันแดดและกางร่มก่อนออกจากบ้าน ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อน โปรง ไม่หนา น้ำหนักเบา และสามารถระบายอุณหภูมิความร้อนและป้องกันแสงแดดได้ 2. โรคท้องเสีย อากาศร้อนแบบนี้ เชื้อโรคต่างๆ จะเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอาหารจะบูดเสียง่ายกว่าปกติ ซึ่งถ้ากินอาหารไม่สะอาด อาการท้องเสียจะตามมาได้ง่ายขึ้น วิธีป้องกัน คือ ควรยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อลดการติดเชื้อ และไม่กินอาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานๆ 3. โรคผิวหนังแสบ แดง เป็นผื่น ที่เกิดจากการสัมผัสแสงแดดเป็นเวลานานๆ โดยปราศจากสิ่งป้องกัน จะทำให้ผิวหนังของผู้สูงอายุเกิดอาการไหม้ แกรียม แสบ และแดงเป็นผื่นได้ จึงควรดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนัง และควรทาครีมกันแดดที่มีค่าป้องกันรังสียูวีมากกว่า 50 PA+++ ทาลงบนผิวหนังและผิวร่างกายก่อนออกแดดประมาณ 20 นาที และควรทาซ้ำทุก 2-4 ชั่วโมง เพื่อปกป้องผิวหนังจากแสงแดด

ดังนั้น ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุควรใส่ใจในสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ด้วยการจัดสถานที่ให้อากาศถ่ายเทเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ หลีกเลี่ยงความอับชื้น เพราะอาจเป็นแหล่งเชื้อโรคและทำให้ไม่สบายตัว หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด เพราะอาจมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ ระบบขับถ่าย นอกจากนี้ต้องดูแลภาวะอารมณ์ของผู้สูงอายุ โดยการดูแลอย่างใจเย็น พูดคุยอย่างมีศิลปะ รวมถึงสร้างบรรยากาศให้แจ่มใสอยู่เสมอ

